



บันโดวิชเฉ่ง แข่งปราสาท พอร์มน่าอายุ

เนวินเขียดนึม 'กามา' ยิ้มเฉ่ง ชมกีฬาเลนเฉียบ

วันหลัง หลังเกมโตโยต้าไทยลีก 2019 คู่บ๊ิกแมตช์ “กิเลนผยอง” เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด เปิดบ้าน ถล่ม “ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 3-1 **■ อ่านต่อหน้า 19**

บันโดวิช □ ต่อจากหน้า 17

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. หลังจบเกม ฟังบุรีรัมย์ นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสร และ โบชิคาร์ บันโดวิช หัวหน้าโค้ช ได้พูดคุยกับนักเตะในห้องแต่งตัว และทางสโมสร ได้นำกลีบมาเผยแพร่ในยูทูป BURIRAM UNITED

บันโดวิช ได้กล่าวด้วยท่าทีซึ่งขงกับ แข่งปราสาทสายฟ้า ว่า เป็นเรื่องที่น่าอายกับทุกคน คนไม่อยากบอกว่ายเสียใจ แต่วันนี้คิดถึงหวังมาก น่าอายมาก ตอนขึ้นข้างสนาม อยากกลับมามันั่ง แต่ทำไม่ได้

“ผมชื่นชอบสนามใกล้พวกคุณที่สุด เพราะเป็นคนแรกที่ต้องรับผิดชอบ แต่การแพ้ด้วยรูปแบบนี้ ผมรับไม่ได้ ผมบอกก่อนหน้านี้นี้ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า ชนะหรือแพ้ มันขึ้นอยู่กับว่า เราแพ้แบบไหนมากกว่า ผมละอายใจมาก เพราะผมเป็นโค้ชของทีมนี้ ไม่อยากแพ้แบบนี้ และผมก็ไม่ชอบแพ้แบบนี้” บอสโก กล่าว

กุนชื่อปราสาทสายฟ้า กล่าวกับนักเตะต่อไปว่า เมื่อจบเกมสมควรชนะ บุรีรัมย์ไม่มีสมควรได้อะไรเลย เล่นแบบนี้ เล่น 10 ชั่วโมง

หรือเล่นทั้งวันก็ชนะไม่ได้ จึงเก็บความรู้สึกนี้ไว้ แล้วกลับไปคิดดูจะรู้ว่าต้องทำอะไร ภาพแบบนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีก (ย้ำ 3 ครั้ง) ตอนนี้ทีมยังมีลุ้น แต่เล่นแบบนี้ คงไม่ได้เป็นแชมป์ ต้องมีสมาธิตั้งแต่วันแรก ต้องมี 1,000% เพราะ 100% ไม่พอ คนไม่ใช่พวกเสแสร้ง จะมาบอกว่าต้องสู้กันใหม่เกมหน้า นี่คือความจริง จะปล่อยให้เกิดขึ้นอีกไม่ได้ ตอนนอนไม่หลับในคืนนี้ และคืนต่อไป จนกว่าจะถึงเกมหน้า

จากนั้น นายเนวิน มาพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบ ล้น ๆ ว่า “อีก 3 วันเราจะต้องกลับไปเล่นเอฟเอคัพ (รอบรองฯ) กับ ราชบุรี และต้องทำแมตช์ที่เหลือให้ดีที่สุด ทำตัวเป็นมืออาชีพกันหน่อย ไปทบทวนตัวเอง ฟรุ้งนี้ต้องเริ่มคืนใหม่...โอเค เท่านั้น”

ด้าน อเล็กซานเดร กามา กุนชื่อเอสซีจี เมืองทอง กล่าวว่า เป็นเกมที่ดีมาก ควบคุมเกมอย่างที่ต้องการ นักเตะมีความกระหายสูงมาก น่าจะเป็นเกมที่ดีที่สุด ตั้งแต่คุมเมืองทองในซีซั่นนี้ แสดงว่า ท้ายเกมเล่นกันยากเกินไป

จนเสียคะแนน เสียฟรีก็พร้อมแสดงความยินดีที่ ซีอีโอปี แดงดา กองหน้าที่เจ็บไปนาน กลับมาลงสนาม (เปลี่ยนตัวท้ายเกม)

ส่วน ซีอีโอปี กล่าวว่า เป็นความรู้สึกหลายอารมณ์ ก่อนหน้านี้ช่วยเพื่อนไม่เต็มที่ เป็นช่วงเวลาอยากลำบาก โชคดีทีมแพทย์ทำงานร่วมกันอย่างหนัก อาการเจ็บดีขึ้นเยอะมาก อยู่ที่เรียกความฟิตเท่านั้น

“อู๋ม” กระตุ้นมารินอสเขย่าแชมป์เอลีก

ธีรพร บุญมาทัน เน็กซ้ายทีมชาติไทยของ โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส หวังว่าต้นสังกัด จะทำได้ดียิ่งขึ้นไปอีก สร้างโอกาสสู้แชมป์เอลีก แม้ว่า จะชาก็ตาม

“เจ้าอู๋ม” ทำผลงานยิง 1 ประตู ในเกมช่วย มารินอส ชนะ ซานเฟรซเซ อิโรซิม่า เมื่อ

วันที่ 14 ก.ย. นอกจากนี้ยังแทบบอลสุดงามเป็นที่มาของลูกแรก จบเกมนี้ มารินอส มี 48 แต้ม อยู่ที่ 3 ตามจำฝูง เอฟซี โตเกียว แต้ 4 แต้ม ซึ่งหลังเกม ธีรพร กล่าวว่า เมื่อทีมข้างบนพลาดแล้ว ก็เป็นโอกาส ต้องรักษาโอกาสไว้ พยายามมีสมาธิในเกมต่อไป

“ยังไม่คาดหวังถึงขั้นจะเป็นแชมป์ พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ผมว่าถ้าเราเล่นสไตล์ มารินอส ไม่มีใครหยุดได้แน่นอน เราต้องเล่นสไตล์มารินอส เพื่อขึ้นข้างบนมากกว่านี้”

ส่วนประตูที่ยังได้ ธีรพร กล่าวว่า “จะว่ายังแค่เข้ากรอบเขต โฟลิด์แฉลบผู้เล่นอิโรซิม่าเป็นประตู โชคดีของผมด้วย แต่เป็นประตูที่คลายความกดดันของทีมด้วย ดีใจที่ทีมเก็บ 3 แต้มได้มากกว่า”

ปิดตานิเปิดสวย-หอมมีแพ้ยึกนาก

ศึกฟุตบอลไทยลีก 4 “ออมสินลีก” รอบแชมป์ขึ้นสี่ลีก แบ่ง 2 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ทีมเตะพบกันหมด คัดกลุ่มละ 2 ทีมขึ้นสู่ไทยลีก 3 โดยเมื่อ 15 ก.ย. นัดแรกของไซไนต์ ที่ ยูไนเต็ด สเตเดียม (สนามกีฬาหนองมะโมง) “เจ้าถิ่น” ชัยนาท ยูไนเต็ด ชนะ ยอดทีมแดนใต้ “หอมมี” คาเด็นซ่า สตูล ยูไนเต็ด 3-2 คราว 3 แต้มแรก ด้าน ปิดตานิ เอฟซี เปิด เรนโบว์ สเตเดียม ถล่ม ม.ธนบุรี 4-1

กึ่งสายฟ้าบุกคว่ำชัยฟุตบอลเล็ก

การแข่งขันฟุตบอลเล็ก 2019 เมื่อ 15 ก.ย. นัดที่ 23 เกมที่สามเทศบาลตำบลปลายบาง “สิงห์ไฮเวย์” กรมทางหลวง อันดับ 6 พบ “กึ่งสายฟ้า” สุราษฎร์ธานี อันดับ 4 ฟังทีมเยือนจากแดนใต้ ขึ้นนำก่อน 2-0 จาก นพพล โภกเพิ่มทรัพย์ นาทีที่ 10, นพจรูญ เชื้อหอมดู นาทีที่ 15 จากนั้น ทางหลวง ไล่มา 1-2 ในนาทีที่ 18 จาก ติรวัฒน์ วิชางาม ทว่า สุราษฎร์ธานี มาได้ประตูชัยชัย ก่อนหมดเวลา 30 วินาที จาก เลโอนาร์โด จบเกม สุราษฎร์ธานี ชนะ 3-1.